

Chiếu u Khán Du Học

Tác Giả: Cali Today

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 06:53

Chiếu u khán (visa) Du Học là loßi chiếu u khán phi di dân, có giá trị ngßn hßn. Trßc khi Lãnh sự cßp loßi chiếu u khán này, đßng đßn xin du học phßi có đß bßng chßng thuyßt phßc nhân viên lãnh sự là hß sß trß vß Việt Nam sau khi vißc học kßt thúc.

Vào ngày phßng vßn ß Việt Nam, các nhân viên lãnh sự sß quyßt đßnh vißc cßp chiếu u khán đßa trên mßt sß yßu tß. Tình trßng tài chánh cßa gia đình đßng đßn (chß không cßa ngßi thân ß Hoa Kß) sß là yßu tß đßu tiên nhân viên lãnh sự sß duyßt xét. Gia đình đßng đßn phßi trình bßng chßng cho thßy hß làm ăn khá giß, có đß tißn trß hßc phí và nhßng phí khoßn khác cho đßng đßn khi học và sßng ß Hoa Kß, và tình trßng tài chánh cßa gia đình đß đß tác đßng đßng đßn trß vß quê hßng sau khi vißc học hoàn tßt.

Tißp đßn, nhân viên lãnh sự sß duyßt xét chßng trình học cßa đßng đßn có khß tßn hay không. Nhân viên lãnh sự sß đß ý đßn tußi tác cßa ngßi du học sinh, quá trình học hành, khß năng Anh ngữ và các mßc tiêu học vßn. Nhân viên lãnh sự sß không cßp chiếu u khán cho các đßng đßn đßn lßn tußi hßn đß tußi bình thßng, học nhßng ngßi có hß sß học vßn kém, và không bißu lß khß năng thu nhßn Anh ngữ khá.

Đß đßc phßng vßn, nhßng gißy tß căn bßn cßn có tß Hoa Kß là gißy chßp thußn I-20 đßc cßp tß mßt trßng học ß Mß, và đßn Bộ Tài Chánh nßu du học sinh sß sing sßng vßi bßn bè học ngßi thân khi cß trú tßi Hoa Kß.

Nhßng gißy tß căn bßn ß Việt Nam cßn phßi có là hß sß học bß, chßng chß Anh ngữ và các bßng chßng vß tài sßn và ngußn lßi tßc cßa gia đình.

Hßc sinh Trung học có thß xin học mßt trßng công lập ß Hoa Kß tßi đa mßt năm. Sau đó, hß phßi xin chuyển sang mßt trßng tß thßc. Xin lßu ý, nhißu trßng trung học công lập ß mßt sß tißu bang không còn cßp gißy chßp thußn I-20 cho du học sinh nßa, và các du học sinh phßi xin nhßp học mßt trßng tß thßc ngay tß lúc đßu.

Trong thßi gian du học ß Hoa Kß, du học sinh có thß trß vß Việt Nam thăm gia đình. Nßu chiếu u khán du học còn giá trị, du học sinh có thß trß lßi Hoa Kß mà không cßn xin chiếu u khán mßi. Nhßng nßu chiếu u khán đã hết hạn, du học sinh cßn phßi xin chiếu u khán mßi ß Tòa Lãnh sự và đßu quan trßng là phßi xußt trình gißy chßp thußn I-20 còn hißu lßc, các bßn báo cáo chßng mßc ngân hàng mßi nhßt và các bßn sao cßp nhßt môn học ß Hoa Kß.

Mßt chiếu u khán du học có giá trị trong thßi gian bình thßng mà du học sinh cßn đß hoàn tßt các khóa học.

Hßi Đáp Di Trú

- **Hßi:** Mßt ngßi nhßp cßn Hoa Kß vßi chiếu u khán du học B-2, nhßng sau đó hß có thß xin chuyển sang dißn chiếu u khán du học F-1 đßc không?

- **Đáp:** Khi mßt học sinh đßn Hoa Kß nhß mßt du khách, ngßi này nên cho nhân viên di trú &

Chiều Khách Du Học

Tác Giả: Cali Today

Thứ Ba, 02 Tháng 12 Năm 2008 06:53

phi tráng bißt hß đang suy tính đi hßc ở Hoa Kỳ. Nếu người này không thông báo, cß quan di trú có thể không chấp thußn nếu sau đó có việc chuyển đi tiếp chiều khách du lịch sang chiều khách du học.

- **Hßi:** Tôi có người cháu gái 30 tuổi muốn đi học Hoa Kỳ nhưng muốn học Anh văn trong vài tháng để có thể nói chuyện với những khách hàng người quốc gia của cô ta ở Việt Nam. Cô ấy có thể xin chiều khách du học được không?

- **Đáp:** Khó có thể được. Cô ấy đã trên số tuổi xin chiều khách học sinh bình thường, và Lãnh sự thường không chấp chiều khách nếu chưa muốn học Anh ngữ vì việc học người này đang có ở Việt Nam. Lãnh sự sẽ chấp chiều khách đi học môn Anh ngữ là Môn học Thứ hai (thường gọi tiếp là học môn ESL) tiếp Hoa Kỳ nếu du học sinh đã được chấp thußn theo học các môn học thông thường sau khi hoàn tất các môn học ESL.

Xußt xß : CaliToday ngày 2-6-2008